

Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô-viết” của V.I.Lênin và ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Đoàn Văn Re*



Use your smartphone to scan this QR code and download this article

Trường Đại học Bách khoa,
ĐHQG-HCM

Liên hệ

Đoàn Văn Re, Trường Đại học Bách khoa,
ĐHQG-HCM

Email: dvanre@hcmut.edu.vn

Lịch sử

- Ngày nhận: 23-8-2023
- Ngày chấp nhận: 20-10-2023
- Ngày đăng: 15-11-2023

DOI:

<https://doi.org/10.32508/stdjssh.v7iS1.925>



Bản quyền

© ĐHQG Tp.HCM. Đây là bài báo công bố mở được phát hành theo các điều khoản của the Creative Commons Attribution 4.0 International license.



TÓM TẮT

Đi liền với quá trình cải tạo xã hội cũ là tổ chức xây dựng xã hội mới. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Để toàn đảng và toàn dân nắm được những nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra, cần phải tiến hành ngay, của cách mạng trong giai đoạn sắp tới, V.I.Lênin đã viết tác phẩm “*Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô-viết*”. Tác phẩm được viết vào thời điểm quan trọng, ngay sau khi Chính quyền Xô-viết giành được thắng lợi và nắm quyền lãnh đạo đất nước. Tình hình lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, đất nước bị tàn phá nặng nề, kinh tế suy sụp, chủ nghĩa tư bản tiến hành bao vây, cô lập. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách là phải phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân. Những vấn đề, chủ trương mà V.I.Lênin đặt ra trong tác phẩm vẫn còn ý nghĩa và giá trị to lớn để nước ta, nghiên cứu, vận dụng, nhất là trong bối cảnh hiện nay Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với đổi mới hệ thống chính trị nhằm xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong bài viết của mình, tác giả chỉ tập trung làm rõ hoàn cảnh ra đời, một số nội dung chủ yếu của nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế, chính trị mà V.I.Lênin đặt ra trong tác phẩm lúc bấy giờ và ý nghĩa của nó đối với việc phát triển kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: tư tưởng, chính quyền Xô-viết, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng của V.I.Lênin

ĐẶT VẤN ĐỀ

Việt Nam hiện nay đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam là xoá bỏ những yếu tố lỗi thời, lạc hậu, đồng thời tuyên truyền, làm cho những yếu tố cách mạng, khoa học, tiên tiến thấm sâu vào đời sống xã hội mới. Trong đó, tổ chức, phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng hàng đầu, đồng thời phải ra sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa. Tác phẩm “*Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô-viết*” của V.I.Lênin ra đời trong bối cảnh cả nước tiến hành thực hiện nhiệm vụ trung tâm nhằm quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tác phẩm đã đề ra cách thức để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng đó, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, chính trị. Những tư tưởng, chủ trương của V.I.Lênin trong tác phẩm đến nay vẫn còn giá trị và ý nghĩa thực tiễn lớn lao, là kim chỉ nam để định hướng đất nước phát triển, nhất là trong quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

Sau khi ký với Đức hoà ước Bơrétlítốp (3/1918), với điều kiện hoà bình mang lại, Nhà nước xô-viết bắt đầu tiến hành nhiệm vụ xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, việc bắt tay vào xây dựng xã hội mới trong những điều kiện hết sức khó khăn. Nhà nước Xô-viết nằm giữa vòng vây của các cường quốc đế quốc chủ nghĩa thù địch đang chuẩn bị can thiệp vũ trang chống lại nước Cộng hòa Xô-viết. Dựa vào sự ủng hộ của bọn đế quốc nước ngoài, các giai cấp bóc lột tiến hành đấu tranh ác liệt chống Chính quyền Xô-viết. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng gặp khó khăn hơn vì tình trạng lạc hậu về kinh tế - xã hội, kỹ thuật và văn hóa do chế độ cũ để lại; hơn nữa, nền kinh tế quốc dân trong nước lại bị cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất tàn phá và phá hoại đến cao độ. Theo V.I.Lênin: giành chính quyền, chống kẻ thù đã khó, giữ và xây dựng chính quyền mới còn khó gấp nhiều lần. Do đó, vấn đề đặt ra ngay lúc này là phải làm cho toàn đảng và toàn dân thấu suốt được những nhiệm vụ cấp bách, cần thiết cũng như lâu dài mà họ phải thực hiện để cùng nhau xây dựng đất nước. Hoàn cảnh đó, thôi thúc V.I.Lênin viết tác phẩm “*Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô-viết*”.

Trích dẫn bài báo này: Re D V. Tác phẩm “*Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô-viết*” của V.I.Lênin và ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. *Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.* 2023; 7(S1):S52-S60.

Tác phẩm này được V.I.Lênin viết trong khoảng 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1918). Ở Việt Nam, tác phẩm này được in trong V.I.Lênin toàn tập, tập 36, do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2005, gồm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất với tiêu đề: Bản sơ thảo lần đầu bài “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô-viết” từ trang 159-200. Đoạn thứ hai với tiêu đề: Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền xô-viết từ trang 201-256. Đây là bài hoàn chỉnh. Đoạn thứ 3 với tiêu đề: Đề cương bài “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô-viết” từ trang 676-686.

Trong tác phẩm này, xuất phát từ tình hình thực tế của đất nước sau chiến tranh và những nhiệm vụ cần kíp trong thời kỳ quá độ, chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, V.I.Lênin đã đưa ra những việc mà chính quyền cần phải làm ngay. Một kế hoạch khoa học vạch rõ đường lối phát triển đất nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế và chính trị.

Một số nội dung chủ yếu của tác phẩm

Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô-viết” đề cập đến nhiều vấn đề đặt ra đối với thực tiễn nước Nga lúc bấy giờ trên các khía cạnh, lĩnh vực như quân sự, kinh tế, chính trị. Trong phạm vi bài nghiên cứu của mình, tác giả chỉ tập trung làm rõ một số nội dung chủ yếu của nhiệm vụ trên lĩnh vực kinh tế, chính trị mà V.I.Lênin đặt ra trong tác phẩm và ý nghĩa của nó đối với việc phát triển kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Về nhiệm vụ kinh tế

Trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô-viết”, V.I.Lênin đã chỉ ra ba nhiệm vụ trọng tâm của Chính quyền Xô-viết trong thời kỳ mới, trong đó nhiệm vụ kinh tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chính quyền Xô-viết lúc bấy giờ: “...chúng ta phải thấy hoàn toàn rõ ràng nhiệm vụ quản lý nhà nước trước hết và trên hết được quy lại thành nhiệm vụ thuần túy kinh tế...nói tóm lại, nhiệm vụ đó được quy thành nhiệm vụ tổ chức lại nền kinh tế” [1, tr.163].

Theo V.I.Lênin, nhiệm vụ kinh tế của Chính quyền Xô-viết là đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Để thực hiện được nhiệm vụ này, cần phải khôi phục và phát triển sản xuất, xây dựng nền kinh tế mới, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách này, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, đảm bảo đời sống cho nhân dân.

Sau Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân Nga được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột của giai cấp tư sản.

Tuy nhiên, nước Nga Xô viết rơi vào tình trạng hết sức khó khăn, kiệt quệ. Kinh tế bị tàn phá nặng nề, nạn đói hoành hành, đời sống nhân dân gặp vô vàn khó khăn. Để đảm bảo đời sống cho người dân, họ cần có đủ lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men để sinh tồn và phát triển. Bên cạnh đó, họ cũng cần cải thiện điều kiện sống tốt hơn như nhà ở, trường học, bệnh viện... Để thực hiện điều này, V.I.Lênin đã chủ trương tịch thu tài sản của giai cấp tư sản, phát triển nông nghiệp và công nghiệp, mở cửa buôn bán; tăng lương cho công nhân, giảm giá cả hàng hóa. Đồng thời, tiến hành xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện cho người dân. Đó chính là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Chính quyền Xô-viết còn đẩy mạnh xây dựng các công trình phúc lợi xã hội để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Nhờ những biện pháp tích cực đó, đời sống người dân dần được cải thiện. Nạn đói bị đẩy lùi, công nhân được tăng lương, giá cả hàng hoá giảm xuống, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Hai là, khôi phục và phát triển sản xuất, xây dựng nền kinh tế mới xã hội chủ nghĩa.

Để đảm bảo đời sống cho nhân dân, Chính quyền Xô-viết cần ưu tiên khôi phục và phát triển sản xuất, xây dựng nền kinh tế mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài và căn bản, nhằm nâng cao đời sống nhân dân và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế đất nước. Để thực hiện điều này, V.I.Lênin chỉ rõ cần phải thực hiện một số giải pháp sau: Chuyển từ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa sang nền kinh tế xã hội chủ nghĩa bằng cách: tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, tài sản của giai cấp tư sản; thành lập các hợp tác xã: “Nhiệm vụ của Chính quyền Xô-viết là ở chỗ phải mở rộng việc thiết lập các tổ chức hợp tác xã trong toàn bộ xã hội” [1, tr.197]. Đồng thời, khôi phục và phát triển nông nghiệp, công nghiệp. Đối với nông nghiệp, V.I.Lênin chủ trương phát triển nông nghiệp theo phương pháp mới, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ. Đối với công nghiệp: xây dựng các nhà máy, xí nghiệp mới, tập trung phát triển các ngành công nghiệp quan trọng, như công nghiệp nặng, công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh đó, tổ chức cho toàn dân kiểm kê và kiểm soát việc sản xuất và phân phối sản phẩm, theo V.I.Lênin “phải được đặt thành vấn đề nổi bật trong toàn bộ việc quản lý nhà nước” [1, tr.166], là điều quyết định: “Bây giờ, cái được đề lên hàng đầu, lại là tổ chức việc kiểm kê, kiểm soát trong các cơ sở kinh doanh đã tước đoạt được của bọn tư sản, cũng như trong mọi cơ sở kinh doanh khác” [1, tr.213-214]; “... điều kiện vật chất thứ hai cũng không kém phần quan trọng để đảm bảo thiết lập chủ nghĩa xã hội, tức là nâng cao năng suất lao động” [1, tr.213]. Khuyến

khích lao động, tăng năng suất lao động bằng việc cải thiện điều kiện lao động, tăng lương thưởng cho công nhân, đồng thời thực hiện chế độ nghĩa vụ lao động đối với giai cấp tư sản; nâng cao trình độ học vấn, kỹ luật lao động, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hút, sử dụng các chuyên gia tư sản giỏi,... Cụ thể:

(1) Nâng cao năng suất lao động

Theo V.I.Lênin, đảm bảo đời sống cho nhân dân là cơ sở quyết định sự vượt trội của chế độ xã hội chủ nghĩa so với chế độ tư bản bóc lột. Để thực hiện điều đó, trước hết cần áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động, tổ chức lại sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, để nâng cao năng suất lao động cần phải công nghiệp hóa, tạo ra cơ sở vật chất và điều kiện cho sản xuất. Vì vậy, cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng, bắt đầu từ công nghiệp nhiên liệu, máy móc, hóa chất.

(2) Nâng cao trình độ học vấn, kỹ luật lao động

Để nâng cao năng suất lao động, trình độ dân trí cần được nâng lên, đồng thời ý thức tổ chức kỷ luật phải được củng cố. Tuy nhiên, thực tế chất lượng và hiệu quả lao động của người dân Nga vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Nguyên nhân là do trình độ học vấn, tinh thần, thái độ, tác phong và kỹ năng lao động còn hạn chế. V.I.Lênin chỉ ra rằng để giải phóng sức sản xuất và nâng cao năng suất lao động, cần thực hiện hai việc: một là nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn và văn hóa của nhân dân; hai là tăng cường kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm và nâng cao kỹ năng, khả năng lao động khéo léo. Tuy nhiên, để hiện thực hóa hai mục tiêu này cần có một quá trình thực hiện lâu dài [1, tr.229-230]. Việc nâng cao kỷ luật cho người lao động, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất, nhưng cao cả nhất. Việc này cần đến vai trò quan trọng của toà án. Theo V.I.Lênin, vai trò này của toà án thể hiện ở chỗ: "... để đấu tranh chống bọn bóc lột... đảm bảo việc thực hiện một cách chặt chẽ nhất kỷ luật và kỷ luật tự giác của người lao động" [1, tr.199].

(3) Áp dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật

Ngoài việc nâng cao trình độ học vấn và kỷ luật lao động nhằm tăng năng suất và đẩy mạnh sản xuất, V.I.Lênin còn yêu cầu phải học tập và tiếp thu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, đặc biệt là về khoa học kỹ thuật từ các nước tư bản, để vận dụng vào quá trình sản xuất ở Liên Xô. Việc học tập và ứng dụng những tinh hoa kỹ thuật của thế giới vào sản xuất được ông xem là vô cùng quan trọng để nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế. Từ đó, Người đi đến đúc kết thành các công thức xây dựng đất nước Nga. Công thức thứ nhất: đó là Chính quyền Xô-viết

với chế độ quản lý ưu việt cộng với những thành tựu, những tiến bộ mới nhất của chủ nghĩa tư bản.

Công thức thứ hai: đó là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố như Chính quyền Xô-viết, trật tự ở đường sắt Phổ, kỹ thuật và cách tổ chức các tởr ở Mỹ cộng với ngành giáo dục quốc dân Mỹ và nhiều yếu tố khác để có một chế độ xã hội tốt đẹp. Đó là chủ nghĩa xã hội [1, tr.684]. Công thức thứ hai về thực chất là sự cụ thể hoá công thức thứ nhất ở chỗ kết hợp với những thành tựu mới nhất, tiến bộ nhất của chủ nghĩa tư bản.

(4) Thu hút, sử dụng các chuyên gia giỏi

Nâng cao trình độ của người lao động Nga là quan trọng, nhưng muốn xây dựng một nền sản xuất lớn, hiện đại thì không thể thiếu đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học và lực lượng làm công tác tư vấn chính sách, khoa học. Những người này có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực mà họ là chuyên gia, đầu ngành. Họ đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ người lao động trong quá trình sản xuất thông qua việc cung cấp kiến thức chuyên môn và giúp tổ chức, điều phối quá trình sản xuất một cách khoa học. Sự tham gia của đội ngũ chuyên gia là rất cần thiết. Theo V.I.Lênin, rất đồng các nhà trí thức tư sản đều muốn được phục vụ trong Chính quyền Xô-viết, vì vậy phải biết "lợi dụng" sự phục vụ đó, "phải học tập chủ nghĩa xã hội phần lớn ở những người lãnh đạo các tở-rốt, phải học tập chủ nghĩa xã hội ở những nhà tổ chức lớn nhất của chủ nghĩa tư bản." [1, tr.170]; phải "thu hút một số lớn những đại diện của giới trí thức tư sản giúp sức cho Chính quyền Xô-viết" [1, tr.171], phải *thu phục được các chuyên gia tư sản* và "*khiến cho toàn thể những "ngôi sao" trí thức tư sản tự nguyện tham gia công tác của chúng ta*" [1, tr.220], "sử dụng các chuyên gia tư sản để học lấy khoa học ấy" [1, tr.221]. Bởi theo V.I.Lênin "không có sự chỉ đạo của các chuyên gia am hiểu các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và có kinh nghiệm, thì không thể nào chuyển lên chủ nghĩa xã hội được" [1, tr.217].

V.I.Lênin khẳng định sẵn sàng đổi hàng chục đảng viên cộng sản kém năng lực lấy một chuyên gia tư sản giỏi. Theo ông, mặc dù mang danh nghĩa chuyên gia tư sản, nhưng với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn giỏi thì vẫn có giá trị và ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những đảng viên cộng sản chỉ hủ danh mà không có năng lực. Chuyên môn giỏi mới là yếu tố quan trọng để xây dựng đất nước. Tuy nhiên, theo ông phải có chế độ đãi ngộ, cũng như chế độ tiến công thoả đáng: "có thể có được sự cộng tác ấy bằng cách trả tiền công cao cho những chuyên gia giỏi nhất trong mỗi lĩnh vực tri thức, dù những chuyên gia này ở trong nước chúng ta hay là mời từ nước ngoài đến" [1, tr.172].

Việc trả tiền công cao, được ông cho rằng đây là điều đáng làm, là học phí để xây dựng đất nước. “Trả một món tiền như vậy cho việc huấn luyện những phương thức và phương pháp sản xuất tốt nhất, là một việc cần làm và đáng làm, và món tiền ấy chúng ta sẽ phải trả vì chỉ khi nào cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi ở các nước khác mới cho phép có được một cách khác để có sự chỉ đạo như vậy” [1, tr.173].

Nhờ các biện pháp tích cực của Chính quyền Xô-viết, nền kinh tế Xô-viết đã dẫn được chuyển sang nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và đạt được những thành tựu đáng kể, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Về nhiệm vụ chính trị

Trong tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô-viết”, V.I.Lênin đã nêu ra nhiệm vụ chính trị hàng đầu của giai cấp vô sản sau khi giành được chính quyền là mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với thực hiện “chuyên chính vô sản”, xây dựng đảng, nhà nước, đội ngũ cán bộ. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình xây dựng, phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa.

V.I.Lênin khẳng định, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân nắm giữ và thực hiện. Để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, cần phải mở rộng dân chủ, tăng cường sự tham gia của nhân dân vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Để mở rộng, phát huy dân chủ, V.I.Lênin đề xuất một số biện pháp cụ thể như:

(1) Thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

Theo V.I.Lênin, nền dân chủ Xô-viết là nền dân chủ cao hơn so với nền dân chủ tư sản. Đối tượng thụ hưởng nền dân chủ này là quần chúng lao động và người bị bóc lột, loại trừ giai cấp tư sản. Việc thực hiện quyền dân chủ của quần chúng được thông qua bầu cử. Người dân được tự quyết định hình thức và thời gian bầu cử. Do đó, cần tổ chức các cuộc bầu cử tự do, công bằng, dân chủ, phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là biện pháp quan trọng để nhân dân trực tiếp lựa chọn người đại diện vào các cơ quan nhà nước. Những đại biểu do dân bầu ra phải đại diện cho ý chí và quyền lợi của nhân dân. Nếu không xứng đáng, nhân dân có quyền bãi nhiệm.

Bên cạnh đó, hình thành các tổ chức đoàn thể của quần chúng, nhất là tổ chức mang bản chất của giai cấp công nhân - công đoàn. Theo V.I.Lênin, “Các tổ chức công đoàn trở thành và phải trở thành những tổ chức nhà nước có nhiệm vụ trước tiên là cải tổ lại toàn bộ đời sống kinh tế trên những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội” [1, tr.196]. Các tổ chức quần chúng và

đoàn thể nhân dân đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người dân. Các tổ chức này có chức năng tập hợp, giáo dục và truyền đạt kinh nghiệm cho quần chúng nhân dân, nhằm mục đích phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đồng lòng tham gia quản lý xã hội và xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh. Thông qua hoạt động của mình, các tổ chức quần chúng và đoàn thể đóng góp quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân, phát huy dân chủ và thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. V.I.Lênin cho rằng một trong những công cụ chủ yếu để giáo dục xã hội là “báo chí”, phải làm cho báo chí “phục vụ quần chúng lao động”, phải biến “báo chí từ chỗ là cơ quan chuyên đưa những tin tức giật gân, là thông tin chính trị giản đơn, là cơ quan ngôn luận để đấu tranh chống sự xuyên tạc của giai cấp tư sản, thành một công cụ giáo dục quần chúng về mặt kinh tế, thành một công cụ để giới thiệu cho quần chúng cách tổ chức lao động theo lối mới” [1, tr.183-184]. Theo ông, báo chí phải thực hiện những nhiệm vụ sau: thứ nhất, “phải nêu lên hàng đầu những vấn đề của lao động” [1, tr.181]. Thứ hai, báo chí phải “vạch ra những khuyết điểm trong đời sống kinh tế của mỗi công xã lao động, phê phán thẳng tay những khuyết điểm đó, công khai vạch trần tất cả những ung nhọt trong đời sống kinh tế...” [1, tr.181-182].

(2) Thực hiện chuyên chính vô sản, phải sử dụng “bàn tay sắt”

Theo quan điểm của V.I.Lênin, việc thực hiện chuyên chính vô sản là tất yếu. Bởi vì kẻ thù và các thế lực phản cách mạng không dễ dàng để cho quá trình xây dựng Nhà nước Xô-viết diễn ra thuận lợi. Vì vậy, ông yêu cầu phải thực hiện chuyên chính vô sản, sử dụng “thanh gươm” của bạo lực cách mạng và bộ máy nhà nước để trấn áp những phần tử chống đối lại lợi ích của nhà nước và nhân dân. V.I.Lênin cho rằng việc này “cần phải có thời gian và phải có một bàn tay sắt” [1, tr.239].

Việc thực hiện chuyên chính vô sản xuất phát từ hai nguyên nhân chính: Thứ nhất, để đập tan mọi âm mưu chống phá của giai cấp tư sản và bọn bóc lột. Nếu không làm điều này, với sức mạnh tài chính và khả năng tổ chức của mình, bọn tư sản có thể âm mưu lật đổ chính quyền của nhân dân. Thứ hai, việc thực hiện chuyên chính nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản, ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Theo V.I.Lênin, việc thực hiện chuyên chính vô sản còn nhằm mục đích để đẩy lùi những tàn dư tệ nạn xã hội do giai cấp tư sản và tiểu tư sản gieo rắc. Các phần tử hủ bại của xã hội cũ cấu kết với nhau và với tiểu tư sản để lan truyền các tệ nạn ra xã hội. Vì vậy, V.I.Lênin cho rằng cần tiến hành loại bỏ và đẩy lùi những thứ

xấu xa đó, đồng thời xây dựng xã hội mới và đưa tinh thần văn minh, tiến bộ thấm sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân.

(3) *Xây dựng đảng, chính quyền nhà nước, đội ngũ cán bộ*

Theo V.I.Lênin, để xây dựng một đảng cộng sản vững mạnh cần hoàn thành tốt ba nhiệm vụ: Thứ nhất, phải thuyết phục được nhân dân tin tưởng vào đường lối đúng đắn của Đảng. Đường lối đó phải xuất phát từ thực tiễn, lấy lợi ích của nhân dân làm trọng tâm, được hình thành trên cơ sở lắng nghe ý kiến nhân dân. Thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân để giành chính quyền. Khi chính quyền thuộc về dân thì quyền làm chủ mới thực sự là của dân. Thứ ba, chính quyền phải sử dụng công cụ bạo lực cách mạng để bảo vệ thành quả cách mạng, đập tan mọi âm mưu lật đổ của kẻ thù.

Đồng thời với nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân giành lấy chính quyền, Đảng lãnh đạo nhà nước tổ chức, xây dựng chế độ xã hội mới tốt đẹp, làm cho các yếu tố tiến bộ, văn minh, cách mạng thấm sâu vào người dân. Đây được xem là những nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang của Đảng, tổ chức thực hiện sứ mệnh của nhân dân, vì nhân dân.

Quyền làm chủ của người dân chỉ được đảm bảo khi và chỉ khi thiết lập được chính quyền nhà nước. Đây là yếu tố quan trọng để hiện thực hoá ý chí và nguyện vọng của nhân dân, để thực hiện chuyên chính vô sản. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân phải dốc hết sức mạnh ra sức xây dựng chính quyền nhà nước ngày một vững mạnh.

Bên cạnh đó, theo V.I.Lênin phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên đánh giá cán bộ: “Trong chừng mực nào đó cần phải đánh giá lại các cán bộ lãnh đạo, cần phải tiến hành việc phân bổ lại các cán bộ lãnh đạo khi họ không thể thích ứng với điều kiện mới và nhiệm vụ mới” [1, tr.176].

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là những kẻ thù của dân chủ, của sự phát triển của đất nước. Do đó, cần phải đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xây dựng một bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Ý nghĩa của tác phẩm đối với việc phát triển kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), xác định mục tiêu đưa đất nước Việt Nam trong khoảng 20 năm (2025-2045) từ nước đang phát triển thành nước phát triển, từ nước có nền công nghiệp phát

triển theo hướng hiện đại đến nước công nghiệp hiện đại, từ chỗ một nước vượt qua mức thu nhập trung bình thấp đến mức thu nhập cao [2, tr.36].

Để đạt được mục tiêu đó, việc chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước trên tất cả các lĩnh vực, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta trong bối cảnh hiện nay, trong đó phát triển kinh tế - xã hội được xem là trung tâm, là đòn bẩy thúc đẩy đất nước phát triển. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, chăm lo xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được xem là nhiệm vụ then chốt, quyết định đường hướng phát triển của cách mạng Việt Nam.

Phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, quyết định sự phát triển của đất nước và đảm bảo đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; đồng thời chủ động hội nhập quốc tế; phát triển nhanh, bền vững và toàn diện; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhiệm vụ này có nhiều điểm tương đồng với nhiệm vụ phát triển kinh tế mà Chính quyền Xô-viết đặt ra trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Để phát triển kinh tế, Việt Nam cần phát huy vai trò chủ động, năng động của các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Vì vậy, cần tập trung thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Nghị quyết số 10-NQ/TW năm 2017 của Đảng và Nghị quyết số 45/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ đã thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, từ đó có cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển thành phần kinh tế này. Việc tháo gỡ tiềm năng của kinh tế tư nhân sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đầu tư, đổi mới và phát triển.

Tuy nhiên, để phát triển, yếu tố thể chế, cơ chế của nhà nước rất quan trọng. Bởi lẽ, cơ chế chính sách một khi thông thoáng tạo điều kiện để các cá nhân, công ty, doanh nghiệp yên tâm, muốn đầu tư, muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Muốn vậy, phải hoàn thiện thể chế. Cơ sở để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tổ chức và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Đảng.

Bên cạnh phát huy vai trò của thành phần kinh tế tư nhân, xây dựng cơ chế, chính sách, cần tập trung nâng cao trình độ của người lao động thông qua nhiều chương trình đào tạo. Chú trọng đào tạo kỹ năng, tay

nghề cho người lao động, nhất là kỹ năng và sự am hiểu về những thiết bị máy móc, khoa học công nghệ hiện đại để họ có thể vận hành, từng bước bắt kịp trình độ của người lao động các nước phát triển. Muốn vậy, tập trung xây dựng đội ngũ tri thức, đặc biệt là đội ngũ tri thức, những nhà khoa học, những chuyên gia, những nhà tư vấn giỏi theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Đảng, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài ra, chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Đảng, Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 cũng như Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Trong đó, tập trung thực hiện một số giải pháp cấp bách sau:

Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn liền với chú trọng tăng năng suất, chất lượng lao động, ưu tiên áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và sử dụng lao động có tay nghề cao. Đổi mới hoạt động khởi nghiệp, tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chú trọng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, phát triển và tiến tới làm chủ các công nghệ hiện đại. Ra sức phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh, có thể mạnh nhằm nâng tầm thương hiệu và uy tín của Việt Nam đối với thế giới. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi và phát triển kinh tế số.

Phát triển mạnh mẽ các loại thị trường khoa học, công nghệ. Đẩy nhanh việc áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào đổi mới chế độ quản lý đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhà nước, thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí.

Hoàn thiện cơ chế, thể chế thúc đẩy thành phần kinh tế tư nhân phát triển, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân chủ động đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng hoá các loại hình thị trường, cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Ưu tiên thực hiện những dự án đầu tư nước ngoài có trình độ công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sử dụng lao động có kỹ năng, tay nghề cao; đầu tư vào những ngành, lĩnh vực cần ưu tiên phát triển.

Đổi mới hệ thống chính trị

Trong thời kỳ hiện nay, Việt Nam đang thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc, hội nhập quốc tế sâu

rộng. Để thực hiện thành công công cuộc này, cần có sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân. Để nhân dân có thể tham gia tích cực, chủ động vào công cuộc đổi mới, cần tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ máy nhà nước của nhân dân. Vì vậy, việc thực hiện các nhiệm vụ này ở Việt Nam hiện nay vẫn giữ nguyên ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của V.I.Lênin về dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ máy nhà nước của nhân dân. Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách chính trị, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng và quản lý nhà nước.

Thứ nhất, *phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thuộc về nhân dân*

Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển.

Tiếp tục thực hiện và thường xuyên tổng kết quy chế dân chủ cơ sở, chú trọng phát huy vai trò, tiếng nói của người dân trong tham gia đóng góp ý kiến, quản lý, phát triển cơ quan, địa phương, đất nước, xã hội, trong tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, trong tham gia phát triển kinh tế. Phát huy có hiệu quả, thực chất các hình thức dân chủ, quyền làm chủ của người dân theo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Khuyến khích nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bên cạnh đó, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế-xã hội.

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác dân vận, trong đó chú trọng đổi mới và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 cũng như Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Để vận động quần chúng, phải thực hiện nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp. Cán bộ phải thật sự là và làm tấm gương sáng để người dân noi theo. Người dân chỉ thật sự tin và quý mến cán bộ, khi cán bộ vì họ, vì lợi ích của họ.

Thứ hai, *xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa*

Bộ máy nhà nước của Việt Nam đã có những đổi mới tích cực, nhưng vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm,

như: bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, phức tạp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì lẽ đó, thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Chú trọng thực hiện cải cách hành chính, đổi mới, sắp xếp, xây dựng bộ máy nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:

Chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật, lấy lợi ích, quyền lợi của nhân dân, của doanh nghiệp làm thước đo. Xây dựng nền tư pháp Việt Nam trong sạch.

Xác định và phân định rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan trong phạm vi thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo hướng phát huy hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo quyền lực của nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành ròi, sự phối hợp chặt chẽ và kiểm soát giữa các cơ quan.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền cơ sở theo hướng chú trọng hiệu quả. Đảm bảo Quốc hội là cơ quan đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của người dân. Chính phủ với cơ cấu, tổ chức bộ máy tinh gọn. Đi đôi với nó là tập trung xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân.

Ngoài ra, tập trung xây dựng một nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn liền với chú trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là các của Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, XII; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tăng cường, coi trọng công tác xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, kiên định mục tiêu vì độc lập dân tộc

và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kiên định chủ trương, đường lối đổi mới đất nước. Tăng cường và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức công tác tư tưởng, gắn nghiên cứu lý luận với công tác tổng kết thực tiễn một cách thường xuyên. Chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nêu gương đối với cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cấp. Chú trọng xây dựng, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xem đây là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên cơ sở thường xuyên tổng kết đổi mới quy trình. Gắn kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Bên cạnh đó, không ngừng phát triển đội ngũ đảng viên kể cả về số lượng, nhất là chú ý đến chất lượng. Thường xuyên đánh giá, sàng lọc đội ngũ này. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, những người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng có đầy đủ phẩm chất, năng lực, luôn phấn đấu, trau dồi rèn luyện đạo đức cách mạng, gắn liền với chống các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, có cơ chế và tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng, giám sát Đảng, cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào Dân vận khéo trong Đảng, chính quyền và ở các cấp, các ngành.

Chú trọng và kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của người dân.

Thứ tư, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ được giao

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Cán bộ là những người định hình và thực hiện chính sách và quyết định quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ được giao là một cách hiệu quả để đảm bảo sự thịnh vượng và phát triển bền vững của quốc gia và tổ chức.

Chú trọng ngay từ đầu công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển cán bộ. Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, các cán bộ cần có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực công việc của mình. Điều này có thể đạt được thông qua quá trình tuyển dụng cẩn thận và lựa chọn những thành viên có nền tảng chuyên môn vững. Đồng thời, việc tổ chức các khóa đào tạo, buổi hội thảo và chương trình phát triển cán bộ cũng rất quan trọng để nâng cao năng lực và chuyên môn của đội ngũ này. Ngoài ra, để xây dựng một đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ được giao, cần có sự quan tâm đến khía cạnh tâm lý và đạo đức của cán bộ. Đội ngũ cán bộ cần có lòng trung thành và tận tâm với tổ chức, có khả năng làm việc nhóm, chấp hành đúng quy định và nguyên tắc đạo đức trong công việc. Việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích phát triển cá nhân cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân những người có năng lực.

KẾT LUẬN

Giải quyết tốt và có hiệu quả mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Những tư tưởng chủ yếu trong tác phẩm “*Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô-viết*” của V.I.Lênin có ý nghĩa to lớn, là luận cứ, cơ sở khoa học để Việt Nam vận dụng trong bối cảnh mới, nhất là việc giải quyết các mối quan hệ lớn ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở xác định đúng đắn nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, đồng thời không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, trong đó xây dựng Đảng là then

chốt, Việt Nam đã và đang đạt được những kết quả to lớn. Tuy nhiên, phải có quan điểm toàn diện, thường xuyên tổng kết, đánh giá và kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp, thiết thực để giúp Việt Nam tiến nhanh hơn nữa đến việc xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành và công bố bài viết, tác giả gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Bản thảo này không có xung đột lợi ích.

ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ

Trong quá trình nghiên cứu tác phẩm “*Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xô-viết*” của V.I.Lênin, đặt trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, tác giả thấy nhiều chỉ dẫn mà trước đó V.I.Lênin đã nêu ra trong tác phẩm có ý nghĩa to lớn, nhất là đối với việc phát triển kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam mà nước ta có thể nghiên cứu, vận dụng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lênin V.I. Toàn tập. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia; 2005. p. 170-250. Tập 36;.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật; 2021. Tập 1;.

The work “Immediate Tasks of the Soviet Government” by V.I.Lenin and its significance for the economic development and political system reform in Vietnam today

Doan Van Re*



Use your smartphone to scan this QR code and download this article

ABSTRACT

The planning for creating a new society goes hand in hand with the process of reforming the existing one, which is seen as the most significant duty throughout the socialist transition. The book “*The Immediate Tasks of the Soviet Government*” was written by V.I. Lenin to help the Party and all the people understand the primary tasks of the revolution set forth in the upcoming period, which need to be carried out immediately.

The work was created at a crucial juncture, immediately following the Soviet government's victory and accession to power. The situation at that time was extremely difficult because the country had been wrecked, the economy had collapsed, and the capitalism was besieged and marginalised. Therefore, it is crucial to stabilise politics, revive and develop the economy, and raise people's living conditions.

The issues and policies that V.I.Lenin set out in his work still have great meaning and value for our country to research and apply, especially in the current context that the Party and State of Vietnam advocate economic development associated with the political system reform in order to build our Vietnam with “prosperous people, strong country, democracy, fair equality, and civility”. In this article, the author only focuses on clarifying the circumstances of its birth, some of the main and urgent tasks in the economic and political fields that V.I.Lenin set out at that time, and their significance for the current economic development and political system reform in Vietnam today.

Key words: ideology, the Soviet government, socialism, V.I.Lenin's ideology

Ho Chi Minh City University of
Technology, VNU-HCM

Correspondence

Doan Van Re, Ho Chi Minh City
University of Technology, VNU-HCM

Email: dvanre@hcmut.edu.vn

History

- Received: 23-8-2023
- Accepted: 20-10-2023
- Published Online: 15-11-2023

DOI : <https://doi.org/10.32508/stdjssh.v7iS1.925>



Copyright

© VNUHCM Press. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license.



Cite this article : Re D V. The work “Immediate Tasks of the Soviet Government” by V.I.Lenin and its significance for the economic development and political system reform in Vietnam today. *Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.* 2023, 7(S1):S52-S60.